



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่ นิวส์

หน้า

วัน...อาทิตย์... ที่... 22... เดือน... มิถุนายน... พ.ศ. 2551

# หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS & เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6186 ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2551 ราคา 5 บาท

ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับผิดชอบที่ยังขาดแคลนหนังสือ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าและผ้าห่ม เสื้อและวัสดุการศึกษา ตลอดปี เพื่อช่วยเหลือ น.ร.ในพื้นที่ห่างไกล อุปกรณ์การเรียน จึง ได้จัดทำโครงการ หนังสือเพื่อน้อง เพื่อ เป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และ



## รับบริจาคหนังสืออุปกรณ์เสื้อผ้า ช่วยเหลือน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล

และพื้นที่เขา ในโครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” และ “โครงการพัฒนาห้องสมุดให้ ร.ร. ตชด.”

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมเยาวชนให้รักการอ่าน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่ง การเรียนรู้ และประสงค์ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ห้องสมุด โรงเรียนชนบทที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดเชียงราย

สื่อการเรียนการสอน โดยการจัดซื้อและขอรับบริจาคจาก หน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปให้ บริการแก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนทรัพยากร เหล่านี้ได้สืบเปลี่ยนหมุนเวียนกับไว้ประโยชน์ โดยปีนี้จะไปมอบให้กับ ร.ร.บ้านดอยช้าง และ ร.ร. มัธยมวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขณะเดียวกัน มฟล. ยังมีโครงการ พัฒนาห้องสมุด ร.ร. ตชด. ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย เป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นพันธกิจในการ ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน และส่งเสริม การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเห็นว่า ควรมีการจัดหาหนังสือ สื่อ และอุปกรณ์ใน การเรียนรู้ในห้องสมุดที่ดีและเหมาะสม ตลอด

จนการให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลห้องสมุด ที่ไม่ ได้จบมาทางบรรณารักษะโดยตรง ให้เข้าใจวิธี การจัดหมวดหมู่หนังสือที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งปี 2551 จะไปช่วยพัฒนาห้องสมุด ณ ร.ร. ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 บ้านหินแตกใน ต.แม่สลองโน และ ร.ร. ตชด.ป่ารุ้งที่ 87 บ้าน อากู่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งในการนี้เองทาง มฟล. จึงขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและผ้าห่ม หนังสือ อุปกรณ์การเรียน สำหรับน้องๆ ตั้งแต่วันที่ - 30 พ.ย. 2551 หรือตลอดปี สามารถ ติดต่อบริจาคได้ที่ ห้องงานพัฒนาและจัดระบบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0-5391-6310 หรือ ศูนย์บรรณสารและสื่อ การศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100